

# บริษัท ซีเจ เอ็กซ์เพรส เลือกใช้ SAP HANA เอสเอพี อินดัสตรี โซลูชัน สำหรับธุรกิจค้าปลีก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ



กรุงเทพฯ 9 กุมภาพันธ์ 2559 – ซีเจ เอ็กซ์เพรส ผู้นำธุรกิจค้าปลีก จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ประกาศเริ่มใช้งาน SAP HANA หรือโซลูชันอีอาร์พีของเอสเอพี ในองค์กรอย่างเป็นทางการ โดยโซลูชันที่ ซีเจ เอ็กซ์เพรสเลือกใช้คือ เอสเอพี อินดัสตรี โซลูชัน สำหรับ ธุรกิจค้าปลีก เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับข้อมูลดาต้าเบสที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนได้ในราคาที่ประหยัดกว่า ในโลกปัจจุบันที่ลูกค้าเป็นตัวกำหนดทิศทางในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจทำงานได้ตามมาตรฐาน โซลูชันของเอสเอพีได้เข้ามาช่วยให้ระบบไอทีทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน ทำให้พนักงานกว่า 1,600 คน ในบริษัทฯ ทำงานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า ในสาขาที่เปิดให้บริการแล้วกว่า 300 สาขา ในเขตพื้นที่ 18 จังหวัด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด, คุณลิเฮอร์ เออวิชู เซียร์ร่า กรรมการผู้จัดการเอสเอพีประจำภูมิภาคอินโดจีน และคุณธนา ธนาวิไกร ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ###

บุคคลในภาพ:

- คุณลิเฮอร์ เออวิชู เซียร์ร่า กรรมการผู้จัดการเอสเอพีประจำภูมิภาคอินโดจีน
- คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
- คุณดวงดาว ถนอมบุรณ์เจริญ กรรมการบริหาร บริษัทซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
- คุณกาสชัย แจ่มขจรเกียรติ ที่ปรึกษาบริษัทซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
- คุณธนา ธนาวิไกร ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
- คุณสมพจน์ สุขกระสานติ ผู้จัดการโครงการ บริษัทไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

เกี่ยวกับ เอสเอพี

เอสเอพี ผู้นำในด้านซอฟต์แวร์ระบบการจัดการองค์กร ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรในทุกขนาดมีประสิทธิภาพ จากทีมสำนักงานเบื้องหลังห้องประชุม จากคลังสินค้าสู่หน้าร้าน จากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสู่โทรศัพท์พกพา เอสเอพีช่วยให้บุคลากรและองค์กรทำงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยให้เข้าถึงตลาดได้อย่างลึกซึ้ง นำมาซึ่งความสามารถในการแข่งขันและบทบาทผู้นำของตลาด แอปพลิเคชันและบริการของเอสเอพีช่วยให้ผู้

ใช้กว่า 293,500 ราย สามารถดำเนินธุรกิจอย่างก้าวหน้ามีผลกำไร ปรับตัวได้ฉับไว และเติบโตอย่างยั่งยืน หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าชม [www.sap.com](http://www.sap.com)

เกี่ยวกับ ซีเจ เอ็กซ์เพรส

ซีเจ เอ็กซ์เพรส ได้ประกอบกิจการค้าปลีกในรูปแบบสมัยใหม่ โดยการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคในราคาประหยัดภายใต้การบริหารงานของ ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยจากปี พ.ศ.2548 ได้มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารและกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน น่าเชื่อถือ เพื่อรองรับการเติบโตของร้าน CJ Express และบริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าชม [www.cjexpress.co.th](http://www.cjexpress.co.th)

เกี่ยวกับ ISS Consulting

บริษัทไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาและการวางระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม หรือ ERP (Enterprise Resource Planning) โดยใช้แอปพลิเคชันของ SAP ที่ได้รับการยอมรับทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ “ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง” มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและวางระบบ SAP มากกว่า 16 ปี ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก SAP ให้เป็น Partner ระดับ Gold หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าชม [www.issconsulting.co.th](http://www.issconsulting.co.th)

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ปณิธิดา ผ่องแผ้ว, 081-812-9381, [panithida.phongphaew@fleishman.com](mailto:panithida.phongphaew@fleishman.com)

ออเดรีย เพรีรา-ลูน, +65 66644498, [Audrey.pereira@sap.com](mailto:Audrey.pereira@sap.com), SGT